

AKP - ต้องจับตาดูกันดีๆ หน่อยละ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ไม่ใช่แค่หุ้น AKP เท่านั้นนะครับ อาจจะหมายถึง SET Index ด้วยเลยแหละ รูปแบบการแกว่งตัวแบบนี้ จะว่าร้ายก็ไม่ใช่ จะว่ารอดก็ยังไม่ชัวร์ แต่ถ้าจะเอาแนวๆ ชัดๆ ก็รอดเลยข้อสอบไปเลยนั่นแหละครับ... ตีราคากลยุทธ์อย่างหนึ่งบอกว่า รอชัดๆ แล้วชัดตามน้ำ ก็ยังไม่สายก็อย่างที่เราเฝ้าจับตาดูกันมา แล้วก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เอาทางตีก่อน ดูที่ 1695 ไว้นั้นแหละ หากยืนได้ แนวโน้มดีๆ ก็น่าจะคาดหวังหรือมีหวังได้ แต่ก็ต้องยืนให้ได้มันคงด้วยนะ ไม่ใช่ยืนแค่วันสองวัน ส่วนทางร้าย ก็ระดับ 1675 ห้ามเห็นต่ำกว่า... แล้วการต่ำกว่า 1675 นั้น การลงอาจจะไม่ใช่ค่อยๆ แกว่งลง ก็เป็นไปได้นะ อาจจะมึรูปแบบของการทุบ หรือกระชากลงแรงๆ ในวันสองวันได้ จะต่างกับการขึ้นนิดหน่อย ถ้ายืน 1695 ได้ การขึ้นอาจจะไม่ขึ้นแรงๆ ก็ได้ อาจจะแค่ค่อยๆ ขึ้น หรือ ขึ้นอย่างกล้าๆ กลัวๆ เพราะยังมีแนวต้านที่สำคัญไม่ไกลไม่ไกลรออยู่ ก็คือระดับ 1720+/- นั่นแหละครับ... แต่ก็ไม่แน่นอนครับ รอบนี้อาการที่แกว่งๆ อยู่ตรงนี้ ยังไม่ขึ้นไม่ลงเสียทีนั้น ถ้าเราเข้าไปดูที่ กลุ่มของ MA จะเห็นว่า มีการเรียงตัวกันในแบบ Bullish Pattern อยู่นะครับ นั่นแปลว่า หากขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1695 ได้มันคง แนวต้านต่อๆ ไป ก็อาจจะสามารถผ่านไปได้อย่างต่อเนื่องก็ได้ แม้ว่าจะไม่ขึ้นแรงๆ ก็ตาม แต่ก็อาจจะผ่านไปก็ได้... ถึงได้จั่วหัวไว้ยังงี้ละว่าต้องจับตาดูกันดีๆ หน่อยละนะ... ถ้าคนที่ถือหุ้นอยู่ ก็เข้าข้างตัวเองมองในทางดีหน่อย ก็ไม่ผิดนะ เพราะจะเห็นว่า หลังยังพึ่งฝ่า(หวั่น) อยู่เหมือนกัน ส่วนคนที่ไม่มีหุ้น ก็อย่างที่ว่า รอชัดๆ แล้วชัดตาม ก็ไม่สาย

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่จั่วหัวมานั่นแหละครับ จะรอแบบชัดๆ แล้วค่อยชัดตามน้ำ ก็ได้นะ แต่ถ้าไม่อยากจะรอไล่ จะเก็บก่อน ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าเกิดพลิกจากการคาดหมาย ก็ต้องยอมมอบตัวด้วยละ

แนวรับ : ... 2.40-2.34 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.30 ก่อน

เป้าหมาย : ... 2.50 ขึ้นได้ ก็ต้องมองกันต่อที่ 3.00-3.10

Price Chart...(AKP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AKP... จริงๆ ถ้าใครดูที่โครงสร้างหลักที่เป็นขาลงมาก่อนหน้านี้ จนถึงระดับปัจจุบัน เราก็น่าจะคาดหวังรูปแบบราคา ที่เป็นแนวโน้มเชิงบวกได้ยาวๆ กันเลยนะ อาจจะมีมองไปถึงระดับ 4.50-4.60 ก็ยังได้ แต่ในภาพหลักที่เวลานั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 2.20 ไว้ก่อนด้วย แปลว่านี่ระดับเก็งกำไรระยะสั้น กับการมองระยะยาว มีทางหนีไม่ไกลกันมากนัก หากต่ำกว่า 2.30 ลงมา แต่ไม่ต่ำกว่า 2.20 นั้น เราจะทำอย่างไรกับหุ้นดีละ... จริงๆ ก็มองร้ายสุดๆ ไว้ก่อนเลยก็ได้ ถ้าไม่ต่ำกว่า 2.20 ก็ยังต้องจับตามองไว้อยู่ดี... แต่หากจะไม่ลงมากนัก หรือขึ้นไปยืนระดับ 2.50 ก่อนเลยนั้น นี่แหละครับ คงต้องไล่ตามน้ำกันละ เรียกว่า แนวโน้มไปต่อ เริ่มจะชัด